


ตัวชี้วัด 2.2 มิติที่ 1 บุคลากรในองค์กรมีสุขภาพดี
หลักฐานระดับ 4 หลักฐานแสดงการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผน

ข้อเสนอเชิงนโยบาย ข้อที่ 1 ส่งเสริมให้บุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพมีกิจกรรมทางกายเพิ่มมากขึ้น
มาตรการ การประเมินภาวะสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน
กิจกรรมการตรวจสุขภาพของบุคลากร และกิจกรรมการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจ
และหลอดเลือดของบุคลากรที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป (CV risk score)

ได้ทำหนังสือแจ้งเวียนทุกกลุ่มงานเพื่อให้บุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพตรวจสุขภาพประจำปี
และทำแบบประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือดของบุคลากรที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป
(CV risk score)


บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๕๖๔
ที่ สธ ๐๔๒๓.๐๘/๑๕ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายชื่อบุคลากรที่ยังไม่ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี


เรียน หัวหน้ากลุ่มอนามัยแม่และเด็ก	หัวหน้ากลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น
หัวหน้ากลุ่มอนามัยวัยทำงาน	หัวหน้ากลุ่มสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยความสะดวก	หัวหน้ากลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์	หัวหน้ากลุ่มสนับสนุนวิชาการและการวิจัย

ตามหนังสือสำนักส่งเสริมสุขภาพ ที่ สธ ๐๔๒๓.๐๘/๑๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓
เรื่องชี้แจงการดำเนินงานตัวชี้วัด ๒.๒ ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข โดยกลุ่มพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้ชี้แจงแผนปฏิบัติการในรอบ ๖ เดือนหลัง ขอความร่วมมือ
บุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีสุขภาพดี
วิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือด (CV risk score) และขอความร่วมมือ
บุคลากรทุกคนตรวจสุขภาพประจำปี นั้น

ในการนี้ กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ ขอส่งรายชื่อบุคลากรของแต่ละกลุ่ม/ฝ่ายที่ยังไม่ได้
รับการตรวจสุขภาพประจำปี และขอความร่วมมือดังนี้

๑. ขอความร่วมมือบุคลากรที่ยังไม่ตรวจสุขภาพประจำปี ดำเนินการตรวจให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓
๒. สำหรับบุคลากรที่ตรวจสุขภาพประจำปีกับสถานพยาบาลอื่นซึ่งไม่ใช่สถาบันพัฒนา
สุขภาพเขตเมือง ขอให้คณะทำงานขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุขของแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย รวบรวมหลักฐานที่แสดงว่า
บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี ส่งกลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ ภายในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ


(นายเอกชัย เพ็ชรทวีชรา)
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ